



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก</p>	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ</p> <p>-เสนอบทความ การเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลประชาชน ตลอดช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งนี้มีการจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 900 ทีมทั้งส่วนกลางและ ภูมิภาค พื้นที่โดยรอบมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง เป็นการประสานความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งจากกองแพทย์หลวง กรมการแพทย์ 3 เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รพ.เหล่าทัพ รพ.มหาวิทยาลัย แพทยสภา รพ.เอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม ประสานงานในการให้บริการและการจัดการทางการแพทย์ ทั้งภาวะปกติและเหตุฉุกเฉินวิกฤติทางการแพทย์</p> <p>บริเวณโดยรอบมีการจัดบริการหน่วยรักษาพยาบาล 21 จุด มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์คอยให้บริการ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เตรียมพร้อมรพพยาบาลฉุกเฉินขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เพื่อส่งผู้ป่วยกรณีเร่งด่วน และมีทีมบุคลากรเดินเท้าด้วย และหากมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย มีการประสานโรงพยาบาลพื้นที่ใกล้เคียงในการรับตัวเข้ารับรักษา</p> <p>ภายในวัดโพธิ์ ด้านทางเข้าประตูท่าเตียน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหน่วย "แพทย์แผนไทยใจอาสาถวายพ่อหลวง" ให้บริการรักษา บริการนวดแผนไทย บริการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยมีเครือข่ายแพทย์แผนไทยใจอาสาจาก รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) มาให้บริการ ระหว่างวันที่ 22-27 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 06.00-17.30 น.</p> <p>ในส่วนกลางพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง ชุมชนขนาดใหญ่ 16 แห่ง ชุมชนขนาดกลาง 26 แห่ง และชุมชนตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ รวม 113 แห่ง จะมีจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง พร้อมรพพยาบาล ระบบการส่งต่อส่งกลับ ผู้ป่วย ตลอดงานพระราชพิธี เริ่มตั้งแต่ 24 ตุลาคม จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ได้รับสมัครจิตอาสา SAT และ JIT เฉพาะกิจ โดยแบ่งเป็นทีมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพผู้เข้าร่วมงาน (SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) เมื่อมีเหตุโรคและภัยสุขภาพ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องสนามหลวง ปฏิบัติงาน ที่บริเวณจุดถวายดอกไม้จันทน์ โดยรอบ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม</p> <p>สำหรับพื้นที่ภูมิภาค สธ.ได้มอบหมายให้ สสจ.ทั่วประเทศ ตั้งหน่วยบริการสาธารณสุขบริเวณพระเมรุมาศจำลองของแต่ละจังหวัด รวมถึงจุดถวายดอกไม้จันทน์ในระดับอำเภอกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้การดูแลประชาชนทั้งในส่วนของสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีการ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ ทรัพยากรด้านการแพทย์ ทีมปฏิบัติการ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 16 ต.ค. 60 พบผู้ป่วย 152,594 ราย เสียชีวิต 36 ราย และเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวและบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนัก อากาศชื้น ประกอบกับช่วงสัปดาห์นี้จะมีประชาชนไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ในทุกจังหวัด ทำให้มีคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกทม. ดังนั้น กรมควบคุมโรคคาดว่า จะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ขอแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. แนะนำประชาชนพกยาจำเป็น เช่น ยารักษาโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ยาจำเป็นพื้นฐาน ผู้สูงอายุควรเขียน ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อได้ ระบุโรคที่เป็น รพ.ที่รักษา ประวัติการแพ้ยา ควรพกใส่กระเป๋าสตางค์หรือที่คั่นง่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาหากเกิดภาวะฉุกเฉิน เพราะหากยาหล่นหลายสามารถแจ้ง จนท.พยาบาลหรือแจ้งแพทย์ที่ประจำอยู่ตามจุดต่างๆ ได้ หากใครมีอาการเวียนศีรษะ จะเป็นลม ให้รีบแจ้ง จนท.อาสาพยาบาลหรือเข้าพบพยาบาลตามจุดต่างๆ ไม่ควรรับประทานอาหารที่อาจทำให้เกิดอาการท้องเสีย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น	<p>ได้ เช่น น้ำพริก ส้มตำ เป็นต้น และควรรักษาอาหารแห้งและน้ำดื่มติดตัวมาด้วย ที่สำคัญก่อนวันเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า อยากขอให้ทุกคนมีสติรู้เท่าทัน ทำจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนอื่น ๆ รอบข้าง โดยการน้อมนำพระราชดำรัส เป็นสิ่งเตือนใจในทุกขณะของการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ เพื่อให้เกิดความหวังและกำลังใจที่ดี ที่จะช่วยก้าวผ่านความโศกเศร้า</p>
มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT, ThaiPBS	<p>จับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ชนันท์ สารถวัลย์แพทย์ ผกก.4 ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการรองเลขาธิการ อย. ร่วมแถลงข่าวการจับกุมกวาดล้างแหล่งผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายขายผ่านเว็บไซต์ หลังเข้าตรวจค้นบริษัท เอคิมเมิร์ซ จก. ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยตรวจพบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 5 รายการ ประกอบด้วย Intoxic (ถ่ายพยาธิ) 14,600 ขวด Hammer of Thor (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศ) 28,200 ขวด ผลิตภัณฑ์ Titan Gel (เจลสำหรับทาอวัยวะเพศ เพิ่มขนาด-แข็งตัว) 24,900 ชิ้น Eco Slim (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อดอ้วนสรรพคุณลดน้ำหนัก) 5,000 ชิ้น จึงยึดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีรวม 73,600 ชิ้น มูลค่า 145,720,000 บาท และส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต่อไป</p> <p>โดยตำรวจ ปคบ. ได้แจ้งข้อหาแก่ผู้ครอบครองในความผิดฐานนำเข้าหรือขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขายเครื่องสำอางโดยไม่จดแจ้ง โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โฆษณาเครื่องสำอางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
เดลินิวส์	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี รังสิต ผลักดัน “ปลดล็อกกัญชา” เพื่อการศึกษา วิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยพบสารสกัดในกัญชาทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อและตายลง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.น่าจะเป็นริ้วแรงให้กัญชาพ้นจากสถานะ “ยาเสพติดประเภท 5” ซึ่งไม่ให้โทษร้ายแรงหรือโทษทั่วไป เพื่อพัฒนาใช้ทางการแพทย์</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า การตั้งข้อสังเกตถึงรายงานการดำเนินการตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ สปสช.นั้น นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) ในระยะแรกใช้ชื่อนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ โกลัที่ไหนไปที่นั่น” เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สปสช. กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม โดยมอบหมายให้ สปสช. ทำหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 55 เป็นต้นมา ซึ่งในระยะแรกพบข้อจำกัดที่สำคัญคือ ประชาชนถูกเรียกเก็บเงิน กฎหมายสถานพยาบาลไม่สามารถบังคับ รพ.เอกชนได้ รวมทั้งอัตราการจ่ายค่าบริการตามที่ ครม. อนุมัติไม่สะท้อนต้นทุน โดยในปีนี้มีปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกแก้ไขเพื่อให้ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับการรักษาทันทีไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เทศกาลกินเจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลกินเจ ขอเชิญชวนประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการรับประทานอาหาร ผลไม้ที่สด สะอาด อาหารที่ปรุงสุก หลีกเลี่ยงอาหารมัน รสจัด ที่สำคัญควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและพลังงานเพียงพอ ประกอบกับการทำจิตใจให้ผ่อนคลายด้วยการถือศีล ทำบุญ ทำความดี จดเว้นอบายมุขทุกชนิด ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำลายสุขภาพ โดยเลือกปฏิบัติตามสุขบัญญัติที่สามารถปฏิบัติได้ทุกคนและทุกวัย</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไทยรัฐ	<p>ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ควรทำบุญตักบาตรด้วยอาหารเมนูสุขภาพ ตักบาตรด้วยอาหารครบ 5 หมู่ และลดการปรุงอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ หากไม่ได้ปรุงอาหารเองเลือกซื้อจากร้านจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุก ใหม่ และปรุงจากวัตถุดิบที่สะอาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปลอดภัยจากสารพิษ มีการป้องกันแมลงวัน ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และใช้อุปกรณ์ หยิบจับอาหาร แทนการใช้มือ
เดลินิวส์	บุหรีไฟฟ้า -เสนอข่าว นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (สสท.) กล่าวถึงกรณีเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า รวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทบวงการควบคุมบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทยว่า บุหรีไฟฟ้าคือบุหรีหรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งองค์การอนามัยโลกไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ใช้ได้อย่างเสรี ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกควรปฏิบัติตาม จากการศึกษาในฐานะนักวิชาการพบว่า มีอันตรายหลายอย่าง รวมถึงรายงานจากทั่วโลกว่าตัวเครื่องเป็นอันตราย พบระเบิดจนโหม่งหน้าผู้สูบบุหรี่ และยังไม่ช่วยให้มีการเลิกบุหรีได้อย่างแท้จริง
โพสต์ทูเดย์	น้ำท่วม -เสนอภาพข่าว ประชาชนต้องใช้เรือสัญจรหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่าสามโคก (ตลาดน้ำโบราณ) จ.ปทุมธานี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ รพ.สต.บางเตย หมู่ 9 จ.ปทุมธานี
แนวหน้า	โครงการอาหารปลอดภัย -นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า เพื่อประเมินความปลอดภัยของผู้บริโภค ตามบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างที่ผู้บริโภคได้รับจริงจากอาหาร เรียกว่า Total Diet Study โดยตรวจวิเคราะห์สารพิษสารปนเปื้อน 5 ประเภท ได้แก่ 1.สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2. โลหะหนัก 3.สารกลุ่มไดออกซิน และสารกลุ่มพีซีพีที่มีโครงสร้างคล้ายไดออกซิน 4.สารกลุ่มฟิเอเอช 5.ยาสัตว์ตกค้าง ผลพบว่า คนไทยมีความปลอดภัยจากการได้รับสารพิษปนเปื้อนทั้ง 5 ประเภท ดังนั้น ในปี 2561 สธ.จะดำเนินงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัย ภายใต้นโยบาย Green & Clean Hospital เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร รวมถึงเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งจากแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
ฐานเศรษฐกิจ	To Be Number One -เสนอภาพข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018 Dance Style 'Elvis Presley' King of Rock n'Roll เพื่อชิงถ้วยประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท ณ ลาน Atrium 2 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
มติชน คอลัมน์ ส่องโรค ไขสุขภาพ	เด็กคลอดก่อนกำหนด -เสนอบทความ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ข้อมูลว่า ในประเทศไทยแต่ละปีมีทารกเกิดใหม่ปีละ 7 แสนคน เกิดก่อนกำหนดประมาณ 1 แสนคน และพบภาวะพิการแต่กำเนิดถึงร้อยละ 3 อาทิ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะแขนขาพิการ ปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม และภาวะน้ำคั่งในสมองแต่กำเนิด นับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิต ต้องเข้ารับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดภายในตู้อบ การควบคุมอุณหภูมิร่างกายของทารกเป็นเกราะป้องกัน แพทย์จำเป็นต้องสังเกตอาการของทารกที่นอนในตู้อบโดยไม่ใส่เสื้อตลอดจนการให้อาหารทางสายในทารกที่ยังดูดกลืนไม่เป็น และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งมีความพร้อม สามารถหายใจได้เอง ไม่หอบ น้ำหนักตัวดีขึ้น สามารถดูดกลืนเองได้ดี ออกจากตู้อบและอุณหภูมิตามปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งให้แม่ฝึกเลี้ยงจนมั่นใจว่าสามารถดูแลที่บ้านได้ ติดตามและนัดตรวจสุขภาพร่างกายทุก 1-2 สัปดาห์ เพื่อติดตามและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
เว็บไซต์ข่าวสด	ปลิงรักษาสิว -เสนอข่าว มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ สาวชาวจีนรายหนึ่งรักษาสิวโดยการใส่ปลิงสีเขียว 4 ตัว วางบนใบหน้า ปลิงค่อยๆ คลานไปทั่วหน้า บางตัวเข้าไปในหลุมสิว สำหรับการใส่ปลิงรักษาโรคเป็นศาสตร์ที่ปฏิบัติกันมานาน แต่ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญและปลิงที่สะอาดเท่านั้น
เว็บไซต์เนชั่นทีวี	ขโมยเงิน อสม. -เสนอข่าว นายสนิท ลิทธิณีสัยสุข ผอ.รพ.สต.ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี เข้าแจ้งความที่ สภ.เสมีด ว่า เมื่อช่วงวันหยุดนายเสกสรร ปัจจัย พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานได้พาเพื่อนชื่อ ป๊อป มานอนค้างคืนที่ชั้น 2 ของ รพ. กระทั่งตนเข้ามาที่ห้องทำงาน พบว่ากระเป๋าใส่เงินค่าตอบแทนของอสม.ที่ยังค้างจ่ายไม่มารับประมาณ 30 คน ทั้งหมด 22,800 บาท หายไป คาดว่า นายป๊อปเป็นคนหยิบเงินดังกล่าวไป ติดต่อทางไลน์ก็ไม่ตอบ

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐออนไลน์	<p>ทองเปลี่ยนสีเพราะปรอท</p> <p>-กรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพสร้อยทองเปลี่ยนเป็นสีขาวบางส่วนเพราะครีมปรอท ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์ให้ความรู้ว่า อย่าเพิ่งพินิจว่ามาจากครีม เรื่องทองเปลี่ยนสีเป็นเงินเจอได้บ่อย ปรอทเป็นธาตุที่ทำปฏิกิริยากับทองคำได้ง่าย อาจจะโดนครีมปรอทหรือโดนปรอทจากที่อื่นก็ได้ สำหรับวิธีการตรวจสอบและแก้ไข หากเป็นทองจริงแล้วโดนปรอท กรณีนี้ไม่ทำอันตรายกับเนื้อทองเป็นเหมือนการเคลือบไว้ด้านนอกเท่านั้น แก้ไขด้วยการให้ร้านทองใช้ไฟเป่าสร้อยก็จะมากลับมาเป็นสีทองเหมือนเดิม</p>
หนังสือที่สท. 0032.009/3013	<p>ชี้แจงค่าบริการขอใบรับรองแพทย์</p> <p>-สสจ.สุโขทัยชี้แจงกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กส่งข้อความในเพจกระทรวงสาธารณสุข ว่าขอใบรับรองแพทย์จากรพ.ในจ.สุโขทัยเสียค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน โดยรพ.สวรรคโลกเสีย 50 บาท รพ.ศรีสัชกาลัย เสีย 200 บาทนั้น รพ.ศรีสัชกาลัยชี้แจงว่า ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ปรับปรุงอัตราค่าบริการของสถานบริการในกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 และ รพ. ได้ติดประกาศชี้แจงให้ผู้รับบริการทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2560 โดยตามประกาศระบุอัตราค่าตรวจร่างกาย เพื่อขอใบรับรองแพทย์เป็นครั้งละ 200 บาท แต่เมื่อเกิดข้อร้องเรียน กกก.บริหาร รพ.ศรีสัชกาลัยจึงได้มีมติปรับอัตราดังกล่าวลดเหลือเป็นครั้งละ 50 บาทแล้ว</p>
หนังสือที่ ปท 0032/6626	<p>ชี้แจงญาติติดใจการเสียชีวิตของตญ.มุกมณีชาติเพชร</p> <p>-สสจ.ปทุมธานีชี้แจงตามที่สื่อออนไลน์ วันที่ 12 ต.ค.60 เสนอข่าว พ่อแม่ติดใจลูกสาวเสียชีวิตหลังรักษาป่วยไข้หวัดและแจ้งความที่สภ.ประโคนชัย นั้น ขอชี้แจงว่า ผู้เสียชีวิต คือ ตญ.มุกมณีชาติเพชร อายุ 3 ปี 11 เดือน ซึ่งเข้ารับการรักษาที่รพ.ประจักษ์ปัตย์ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ก่อนมารพ.มีอาการไข้ ชักเกร็ง อาเจียน ถ่ายเหลว แพทย์ให้ยา ไม่มีอาการชักซ้ำ แจ้งญาติว่าต้องนอนรพ. ต่อมามีอาการเกร็งที่มือเป็นระยะแพทย์ตัดสินใจและคุยกับญาติจะส่งไปรพ.ปทุมธานี ญาติเข้าใจ เมื่อรักษาที่รพ.ปทุมธานีอาการทรุดเร็วและเสียชีวิต แพทย์วินิจฉัยติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองอาจมีผลติดเชื้อในสมองส่วนกลาง กกก.มีมติว่า การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นไปตามพยาธิสภาพของโรค เหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพของโรค และ หน่วยบริการได้วินิจฉัยและรักษาโรคตามมาตรฐานแล้ว จึงมีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch